

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

---

Họ và tên tác giả: *Lê Duy Bình*      Khóa: 10      Mã NCS: 62.161

Đề tài: “*Tích tụ vốn tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ở Việt Nam*”

Chuyên ngành: *Quản lý kinh tế*; Mã số chuyên ngành: 62 34 04 10.

Người hướng dẫn khoa học: *TS. Nguyễn Đình Cung*  
*PGS. TS. Chu Tiến Quang*

Tên cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

**TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN**  
**(Những đóng góp mới về lý luận và thực tiễn của Luận án)**

1. Luận án đã cung cấp các luận cứ khoa học cho các cơ quan quản lý, xây dựng chính sách, thực thi chính sách và pháp luật về DNNVV, và ngành công nghiệp chế biến, chế tạo nhằm nâng cao khả năng tích tụ vốn chủ sở hữu tại các DNNVV trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ở Việt Nam, đồng thời phân tích một cách hệ thống cơ sở lý luận và thực tiễn về tích tụ vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại Việt Nam từ bình diện toàn bộ các DNNVV trong ngành chế biến, chế tạo.

2. Luận án đã làm rõ được các khái niệm liên quan, đặc điểm, nội dung và các nhân tố ảnh hưởng đến việc tích tụ vốn của các DNNVV, đặc biệt là từ phương diện hiệu lực, hiệu quả của cơ chế, chính sách của Nhà nước.

3. Luận án phân tích, đánh giá được thực trạng về tích tụ vốn tại các DNNVV trong ngành chế biến, chế tạo tại Việt Nam, đồng thời nhận diện và đánh giá được những nhân tố ảnh hưởng, nguyên nhân hạn chế quá trình tích tụ vốn của các DNNVV trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo từ góc độ quản lý Nhà nước.

4. Luận án đưa ra quan điểm và các giải pháp nhằm thúc đẩy quá trình tích tụ vốn tại các DNNVV trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Các giải pháp đưa ra có tính lý luận và thực tiễn, phù hợp với bối cảnh thực hiện Nghị quyết về việc phát triển kinh tế tư nhân đã được Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII vừa qua, với quá trình thực hiện Luật Hỗ trợ DNNVV, và với việc thực hiện triển khai Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đã được Chính phủ ban hành.

*Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2017*

**Xác nhận của Người hướng dẫn**

**Nghiên cứu sinh**

*TS. Nguyễn Đình Cung      PGS. TS. Chu Tiến Quang*

*Lê Duy Bình*